



Thông báo này được đăng bằng tiếng Anh, Русский, Soomaali, Español, 简体中文, Tiếng Việt tại <https://go.usa.gov/xtBQC>.

Ngày 29 tháng 6 năm 2022

Đến: Các Nhân viên và Đối tác của ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc, Văn phòng Dịch vụ Người khuyết tật Phát triển

Chủ đề: Khảo sát về điều dưỡng để tìm cơ hội tài trợ sắp tới

ODDS có khoản tài trợ sắp tới của Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ (American Rescue Plan Act - ARPA) tập trung vào việc khôi phục và bành trướng năng lực điều dưỡng phù hợp với trọng tâm của chúng tôi về sự công bằng dịch vụ. Với cơ hội cá biệt này, chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết các rào cản đối với việc tiếp cận, tuyển dụng và duy trì thành công các dịch vụ điều dưỡng. Để giúp ODDS ưu tiên hóa khoản tài trợ 1 triệu đô la này, chúng tôi xin mời những người **cung cấp dịch vụ hoặc tiếp nhận** các dịch vụ điều dưỡng do ODDS tài trợ chia sẻ ý kiến thông qua một cuộc khảo sát.

[Cuộc khảo sát này](#) sẽ được tiến hành cho đến hết ngày 31 tháng 7. Vui lòng chia sẻ với bất kỳ ai có thể muốn cung cấp phản hồi với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ hoặc người tiếp nhận các dịch vụ điều dưỡng.

Nếu quý vị có thắc mắc về các khoản tài trợ theo Đạo luật ARPA ODDS của chúng tôi, vui lòng gửi email đến địa chỉ

ODDSARPA.funding@dhsosha.state.or.us. Hoặc, để tìm hiểu về các cơ hội tài trợ sắp tới khác, hãy truy cập [trang MANG ARPA](#).

Xin cảm ơn quý vị trước vì đã hoàn tất bản khảo sát quan trọng này.

Trân trọng,



Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Thông báo của Giám đốc ODDS trước đây có sẵn tại
[http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-
DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx](http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx)

*Theo dõi chúng tôi trên Facebook @ oregonDHS.IDD hoặc twitter
@OregonODDS và khám phá trang web của chúng tôi.*

Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi braille hoặc định dạng mà quý vị ưa thích. Liên hệ với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển Oregon theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi dưới tất cả các hình thức dịch vụ chuyển tiếp cho những người Điếc, mù điếc, khiếm thính hoặc có khuyết tật nói. Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, hãy truy cập www.oregonrelay.com or www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.